
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2565 

วันพุธที ่28 กันยายน 2565 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.20 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
และนางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ขึน้บัลลังก์ 
 

  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 

  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
      1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ 80/2565 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565           
เรื่อง ขยายสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2565 (ครั้งที่ 1) มีกำหนด 15 วัน  
นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 และจะมีคำสั่งสภากรุงเทพมหานครเพ่ือ 
ปิดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2565 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 
คำสั่งสภากรุงเทพมหานครเพ่ือเปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 มีกำหนด 30 วัน  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565 
  - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
      ญัตติขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของหน่วยรับงบประมาณ และการพาณิชย์
ของกรุงเทพมหานคร 
  - ที่ประชุมมีมตเิหน็ชอบกับญัตติดังกล่าวตามรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิสามัญฯ  
 3. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ   
   ญัตติขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของหน่วยรับงบประมาณ (เพ่ิมเติม) 
     - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบ 
  4. ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและปรับปรุงผิวถนน
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพ้ืนที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
  - ทีป่ระชุมมีมตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 



 
 2 

  5. ญัตติของนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาสถานที่ 
จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน 
  - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  6. ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 7. ญัตติของนายณรงค์ รัสมี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณารูปแบบจุดกลับรถเพ่ือ 
ความปลอดภัยของประชาชน 
  - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 8. ทีป่ระชุมมีมตใิห้เลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระท่ีเหลือไปพิจารณาในการประชุม
สภากรุงเทพมหานครในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ดังนี้ 
      1. ญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญเพ่ือศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในทางปฏิบัติ ที่นายทุนมีช่องว่างหลบเลี่ยง ในขณะที่
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อน 
      2. ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
ศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นธรรม 
 

เลิกประชุมเวลา 17.05 น. 
 

กลุม่งานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จัดทำ  


